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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 29 

ของ 

บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลาและสถานท่ี 

ประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องป่ินเกล้า 1 ชัน้ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวง
บางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร   
                   
นายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้กลา่วเปิดประชุม พร้อมทัง้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ รับเชิญที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายเชฐ พฒันกลุ     กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 
2. นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์   กรรมการบริษัท 
3. นายสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี   กรรมการบริษัท  
4. ผู้ช่วยศาตราจารย์วธันี พรรณเชษฐ์     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
5. นายสรศกัดิ์ สชุาติ     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารของบริษัทท่ีร่วมประชมุ  
1. นายววิฒัน์  หอมละออ     ผู้จดัการโรงงาน  
2. นายธเนตร  ข าเชิดชไูชย     ผู้จดัการฝ่ายพาณิชย์ 
3. นายธนวฒัน์ กลุประเสริฐรัตน์   ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและกฎหมาย 
4. นางสาวสมจิตร บญุพิบลูย์มิตร   ผู้จดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน  

ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัท  
 ดร. นิพนธ์ ศรีทองอินทร์  
ตวัแทนจากบริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั          
 นางสาวสทุธิรักษ์  ฟักออ่น        ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี                                                                                                             
เลขานกุารบริษัท                                                                                                                                                  
 นางสาวพชัรีย์  มณีธรรมวงศ์   เลขานกุารบริษัท      

ผู้ รับเชิญข้าร่วมประชมุ                                                                                                                                              
 ศาสตราจารย์กิตติคณุ สภุาพรรณ  รัตนาภรณ์ 

ระเบียบการลงคะแนน                                                                                                                                                               
ก่อนการประชมุ ประธานได้อธิบายระเบยีบในการออกเสยีงลงคะแนนวา่ การประชมุจะด าเนินการตามระเบียบวาระท่ี
ก าหนด โดยไมม่ีการแทรกวาระการประชมุที่ไมไ่ด้บรรจไุว้ในวาระแตอ่ยา่งใด การลงคะแนนหรือการลงมติในวาระท่ีเสนอให้
ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิ จะใช้การลงมติด้วยการท าเคร่ืองหมาย “กากบาท” หรือเคร่ืองหมาย “ถกู” ในบตัร ลงคะแนน 
หรือ Voting Card ที่จดัให้ในแตล่ะวาระดงัเช่นปีที่ผา่นมา ในบตัรลงคะแนนจะแบง่ออกเป็นช่องสทีี่ชดัเจนโดยให้ผู้ ถือหุ้นลง
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มติตามวาระ                                                                                                                                                                                                                 
 ช่องสเีขยีว   หมายถึง   เห็นด้วย หรือ อนมุตัิ                                                                                                          
 ช่องสแีดง    หมายถึง   ไมเ่ห็นด้วย หรือ ไมอ่นมุตัิ                                                                                                         
 ช่องสเีหลอืง   หมายถึง   งดออกเสยีง 

ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ 
ในแตล่ะวาระท่ีมกีารลงมติหรือออกคะแนนเสยีง ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น ลงคะแนน
ในบตัรตามวาระนัน้ ๆ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่บริษัทจะท าหน้าที่เก็บบตัรเพื่อรวบรวมคะแนนในแตล่ะวาระและจะท าการนบั
คะแนน  ประธานจะท าการประกาศผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น ได้มีการออก
เสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเป็นจ านวนเทา่ไร 

 ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุให้ทราบถึงจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้                                                                                              
จ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 5 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 67 ทา่น  (รวมทัง้ผู้ที่เข้ามาระหวา่งการประชมุ) คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 
11,204,877 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมด  12,150,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 92.22 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองทัง้หมด 21  ทา่น คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด  208,302  หุ้น  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.71  

 ผู้ที่ได้รับมอบฉนัทะ 46 ทา่น คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 10,996,575 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 90.51 ถือวา่ครบ 
ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  ลงนามตรวจสอบโดย ดร.นิพนธ์  ศรีทองอินทร์  ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายของบริษัท 

ประธานชีแ้จงตอ่วา่  การออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง ซึง่ทัง้จ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น มีจ านวนเพียงพอในการเปิดการประชมุผู้ ถือหุ้นได้แล้ว จึงเร่ิมด าเนินการตามระเบยีบวาระการ
ประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2555 
ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่28 ได้จดัขึน้ท่ีโรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องบางกอกน้อย ชัน้ 3 ถนน
บรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2555 และมีการจดัท ารายงานการประชมุ
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้จดัสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 28 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2555 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 28 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2555 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 อนมุตัิจ านวน  11,203,177 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.985 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน              -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

 งดออกเสยีงจ านวน               1,700      เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.015 

 รวมจ านวน   11,204,877 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.000 
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วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2555 
ประธานได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ ในปี 2555 ที่ผา่นมา ความผนัผวนของเศรษฐกิจยงัมีอยา่งตอ่เนื่อง ตัง้แตเ่ดือน
พฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555  บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะน า้ทว่ม  เร่ิมปี 2555 ในไตรมาส 1 และไตรมาส 
2 อตุสาหกรรมหลายด้านโดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้ฟืน้ตวัขึน้ บางโรงงานอาจฟืน้
ตวัช้าเนื่องจากภาวะน า้ทว่มเป็นเหต ุแตโ่ดยภาพรวมบริษัทได้รับอานิสงส์ที่ดีที่สามารถท าตวัเลขยอดขายในไตรมาส 1 และ  
ไตรมาส 2 ได้ดีเกินคาด ประกอบกบัราคาวตัถดุิบที่ออ่นตวัลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลก ท าให้บริษัทยงัรักษาผล
ก าไรดีขึน้ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2  แตช่่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4  มีปัญหาที่ตอ่เนื่องถึงปัจจบุนัคือปัญหาเก่ียวกบั
อตัราแลกเปลีย่น ซึง่ประเทศที่ท าการค้าสว่นใหญ่ยงัคงใช้เงิน US ดอลลา่ห์เป็นหลกั จึงมีผลกระทบจากปริมาณการขายและ
การสง่ออก ซึง่บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทหนึง่ที่มีการสง่ออกในสว่นของอะคริลคิถึง 50 เปอร์เซ็นต์ 
แต ่Extrusion หรือ พลาสติกระบบรีด บริษัทขายในประเทศกวา่ 90 เปอร์เซ็นต์ หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ได้รับอานิสงส์จาก
การขายแผน่  ABS & Hips และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม บริษัทต้อง
สญูเสยีสว่นแบง่การตลาดของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไป ซึง่ไมไ่ด้เสยีให้กบัคูแ่ขง่ แตเ่สยีให้กบัลกูค้ารายใหญ่ทีข่ยาย line การผลติ
แผน่ ABS & Hips เพื่อใช้งานเอง  
 
อยา่งไรก็ตาม  ก็ขอขอบคณุผู้บริหารและทีมงานท่ีสามารถท าให้การขายหรือสดัสว่นการขายของ ABS & Hips และพลาสติก
อื่น ๆ ที่บริษัทผลติและจ าหนา่ยในสว่นอตุสาหกรรมยานยนต์ได้สงูขึน้กวา่ปีก่อน และบรรเทาสว่นกระทบของการสญูเสยี
สว่นแบง่การตลาดทางด้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปบ้าง  โดยภาพรวมยอดขายอะคริลคิในประเทศสงูขึน้ รวมทัง้ภาพรวมของ
พลาสติกระบบเคร่ืองรีดหรือ Extrusion ก็ไมไ่ด้สญูเสยีรายได้หรือก าไรจากปีที่ผา่นมา เพราะถ้าเทยีบกบัปีที่ผา่นมาบริษัท
สญูเสยี 2 เดือนเต็ม คือ เดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2554 ปัญหาจากภาวะน า้ทว่ม  ภาพรวมโดยทัว่ไปรายได้จากการ
ขายอะคริลคิสงูขึน้เลก็น้อยของปีที่ผา่นมา แตร่ายได้จากการขายของ Extrusion ต ่ากวา่เลก็น้อย ก าไรเบือ้งต้นจากการขาย
ทัง้สิน้ของบริษัทสงูกวา่ปีที่ผา่นมา จึงท าให้ผลประกอบการดีมาก สง่ผลให้บริษัทได้จา่ยเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่มกีาร
ปรึกษาหารือกนั 
ประธานได้สรุปผลประกอบการให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
นายฮั่งไช้  อัคควัสกุล  ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้กลา่วช่ืนชมผลประกอบการในปีที่ผา่นมา พร้อมทัง้ซกัถามถงึการเตรียมความ
พร้อมของบริษัทวา่มีความพร้อมตอ่ AEC อยา่งไรใน 2 ปี ข้างหน้า และขอให้น าค าถามทีถ่ามของแตล่ะวาระ ใสใ่นวาระนัน้ๆ 
ไมค่วรไปรวมไว้ในวาระเร่ืองอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัค าถามที่ถาม  
 ประธานตอบข้อซกัถาม  
1. ในสว่นของการขายอะคริลคิ บริษัทมีการขายภายในประเทศและตา่งประเทศอยา่งละ 50 เปอร์เซน็ต์ ซึง่มีผลกระทบ

จากคา่เงินบาทท่ีเปลีย่นไป ซึง่บางครัง้เป็นบวกหรือบางครัง้เป็นลบ  สว่นมาตรการในการบรรเทาหรือป้องกนัความเสีย่ง
กบัคา่เงินบาทที่เปลีย่นแปลงไป บริษัทได้ท า Bank Forward กบัธนาคาร เพื่อป้องกนัความเสีย่งซึง่จะช่วยได้มากในการ
รับทราบถึงผลการขาดทนุ   

2. บริษัทมีการเพิ่ม Partner หรือ Alliance กบักลุม่ของอาเซยีน หรือในการหาตวัแทนจ าหนา่ยเพื่อเพิ่มสดัสว่นการขายของ
ประเทศนัน้ ๆ เช่น พมา่ เวยีตนาม ลาว แตต่ลาดเวียตนามคอ่นข้างล าบาท เนื่องจากปัจจบุนัในประเทศเวียตนามมี
ผู้ผลติแผน่อะคริลคิเช่นเดยีวกบับริษัทอยู ่3 ราย ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นผู้ลงทนุทีม่าจากประเทศไต้หวนัท่ีย้ายฐานการผลติ
แผน่อะคริลคิไปตามประเทศตา่ง ๆ เช่น จีน หรือ เวียตนาม สาเหตจุากปัญหาคา่แรง ดงันัน้ การเจาะตลาดจงึคอ่นข้าง
ยาก บริษัทจ าเป็นต้องใช้วิธีการอืน่แทน เนื่องจากต้นทนุของไต้หวนัถกูมากและเป็นสนิค้าตลาดลา่ง แตค่ณุภาพสนิค้า
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ยงัไมไ่ด้มาตรฐาน เนื่องจากมีลกูค้าจากเวียตนามที่เป็นนกัลงทนุตา่งประเทศมาตดิตอ่ขอซือ้สนิค้าจากบริษัท และแจ้ง
ให้ทราบวา่คณุภาพสนิค้ายงัสู้ของบริษัทไมไ่ด้  ดงันัน้ จงึต้องหาวิธีการเจาะตลาดตา่งประเทศ เช่น เวียตนาม โดยการสู้
ทางด้านคณุภาพสนิค้ามากกวา่ทางด้านราคา ส าหรับเร่ืองราคาบริษัทไมส่ามารถสู้ตลาดลา่งได้  
ประเทศอื่น ๆ ใน เอเชีย  เช่น   อินโดนิเชีย มีผู้ผลติรายใหญ่  2 ราย เพิ่มก าลงัผลติจาก 10,000 ตนั เป็น 30,000 ตนั 
ฉะนัน้ ผู้ผลติในเอเชียคอ่นข้างกระตือรือร้นมากทีจ่ะขยายตลาดไปสูย่โุรป ละตินอเมริกา และแอฟริกา บริษัทไมไ่ด้อยูใ่น
ฐานะไปแขง่ขนัทางด้านราคาได้ จึงต้องด าเนินการอีกรูปแบบหนึง่ คือ ทางด้านคณุภาพ การผลติทีม่ีบริการดี เช่น 
Production Lead Time ให้น้อยลง และ Product Length ให้ดกีวา่ที่คูแ่ขง่ไมส่ามารถท าได้ เช่น การผลติแผน่อะคริลคิ
ที่มีมลูคา่เพิ่มมากกวา่การผลติแผน่ธรรมดา 

นายสกล งามเลิศชัย ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ จากการชีแ้จงของประธานวา่ บริษัทมียอดขายการสง่ออก 50 เปอร์เซ็นต์ แต่
จากการพิจารณาเป็นเพยีง 30 เปอร์เซ็นต์ มีอะไรที่มากกวา่อตัราแลกเปลีย่นหรือไม ่
ประธานตอบข้อซักถาม ตวัเลขดงักลา่วไมไ่ด้รวม Extrusion เป็นเพียงสดัสว่นของอะคริลคิ จึงเป็นดงัที่ปรากฎ และในปี 
2554 บริษัทขายอะคริลคิ 872 ล้านบาท  ในปี 2555 ขาย 907 ล้านบาท การขายในประเทศและตา่งประเทศจะอยูใ่นอตัราที่
ไมแ่ตกตา่งกนั  โดยภาพรวมเนื่องจากในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 บริษัทมีการขายสนิค้าสงูขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ จึงท า
ให้ไมไ่ด้รับผลกระทบ แตใ่นไตรมาส 4 ได้รับผลกระทบจากคา่เงินบาทจึงท าให้ยอดขายลดลง 
นายสกล งามเลิศชัย สอบถามวา่ การขายสนิค้า บริษัทรับการโอนเงินผา่นธนาคารหรือ รับเป็น US Dollar 
ประธานตอบข้อซักถาม   บริษัทจะรับเป็น US Dollar ยกเว้น ออสเตรเลยี ที่รับเป็น Australian Dollar ซึง่เป็นผลบวก สว่น
การซือ้สนิค้าสว่นใหญ่จะจ่ายเป็นเงินบาท ยกเว้น Capital Investment จะเก็บเป็นเงิน US Dollar ไว้ เพื่อ off set กบัเงินท่ี
จ่าย แตก็่มีน้อยมาก  
นายสกล งามเลิศชัย สอบถามวา่ ความคืบหน้าของที่ดินเวลโกรว์ และเงินลงทนุในการซือ้ที่ดิน  83 ล้านบาท อยูใ่นขัน้ตอน
ไหน จะท าเป็นอะไร เป็นคลงัสนิค้าหรือไม ่เสร็จเมื่อใด และในปี 2556 ต้องใช้เงินอกีหรือไม ่
ประธานตอบข้อซักถาม   ในเร่ืองของที่ดินเวลโกรว์ บริษัทได้ซือ้ตัง้แตก่่อนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ รวมเป็นเงินประมาณ 90 
ล้านบาท ได้มีการพฒันาโดยการถมดินเป็นบางสว่น ราคาโดยรวมอยูท่ี่ประมาณ 100 ล้านบาท ได้เคยมีการแถลงในท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ววา่ จะใช้ทีด่ินเพื่อการลงทนุและเพื่อขยายกิจการโรงงานใหม ่แตเ่มื่อเศรษฐกิจมกีารผนัผวน  จากมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ให้ซือ้ที่ดิน      ที่เช่า จ านวน 4 – 5 ไร่ (โรงงานในปัจจบุนั) ซึง่บริษัทจ าเป็นต้องซือ้ เนื่องจาก  line การ
ผลติอะคริลคิอยูใ่นท่ีเชา่เป็นสว่นใหญ่ ราคาเชา่ปรับเพิม่ขึน้ 3 - 4 เทา่จากราคาเดมิ ท าให้บริษัทไมส่ามารถด าเนินกิจการใน
ที่ปัจจบุนัได้โดยที่ไมซ่ือ้ทีด่ินดงักลา่ว คณะกรรมการจึงตดัสนิใจมมีติให้ซือ้ที่ดินที่เช่า ในปี 2554   
บริษัทได้ด าเนินการตอ่เนื่องจากแผนงานทีร่องรับอยูแ่ล้ว คณะกรรมการเห็นชอบที่จะสร้างอาคารคลงัสนิค้าใหม ่ซึง่จะมีพืน้ท่ี
กว้างกวา่เดิม เนื่องจากการขนสง่สนิค้าเป็นปัญหา การบริการของคลงัสนิค้าคบัแคบ เพื่อให้ประสทิธิภาพดีขึน้ อ านวยความ
สะดวกในการขายสนิค้ามากขึน้  สว่นอาคารคลงัสนิค้าเดมิบริษัทได้มีแผนงานท่ีน าเสนอคณะกรรมการให้พจิารณาในการ
เพิ่มสายการผลติขึน้อีกอยา่งน้อย 5,000 ตนั ซึง่อยูใ่นแผนงาน 
นายสกล งามเลิศชัย  สอบถามวา่ โครงสร้างด้านหลงัของคลงัสนิค้าใหม่ เช่น โครงหลงัคาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม ่
ประธาน ตอบวา่ คาดวา่จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี ้
นายศุภกร ชินพงศ์ไพบลย์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้
1. จากไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4  ตามที่ประธานแจ้งวา่ยอดขายตก ซึง่เป็นผลกระทบมาจากอตัราแลกเปลีย่น บริษัทมี

แผนงานรองรับอยา่งไร เนื่องจากคา่เงินบาทในขณะนีอ้ยูท่ี่ 28 บาท ยงัคงเป็นปัญหาอยู ่อยากทราบแนวทางแก้ไข  
2. ขอทราบความคืบหน้าของที่ดินเวลโกรว์ 
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ประธานตอบข้อซักถาม ส าหรับท่ีดิน เวลโกรว์ อยูร่ะหวา่งรอขาย แตไ่มส่ามารถตอบได้วา่จะขายเมื่อใด และราคาเทา่ใด 
คณะกรรมการมีความเห็นให้จดัซือ้ที่ดินที่เช่า เพื่อท าคลงัสนิค้าและปรับปรุง Logistic ให้ดีขึน้  สว่นท่ีดินสว่นท่ีเหลอืก็จะ
ขยายก าลงัการผลติ 
นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ สอบถามวา่ มีผู้ เสนอราคาหรือไม ่ มีจ านวนก่ีไร่  
ประธาน ตอบวา่มีหลายราย แตย่งัไม่สามารถขายได้ เนื่องจากยงัตกลงเร่ืองราคาไมไ่ด้ เพราะถ้าประเมินในราคาขัน้ต ่า 
บริษัทก็คงไมข่าย เพราะบริษัทยงัไม่มีความเดือดร้อนทางด้านการเงิน โดยที่ดินมจี านวน 31 ไร่กวา่ 
นายสกล งามเลิศชัย สอบถามวา่ได้มกีารสอบถามราคาของที่ดนิเวลโกรว์ อยูใ่นราคาไร่ละประมาณ 8 ล้านบาท ซึง่ยงัไมม่ี
การถมดิน แตบ่ริษัทได้ท าการถมดินไปแล้ว  นา่จะมีโอกาสที่ขายได้ราคาทีด่ีกวา่  ถ้ายงัไมใ่ช้งานหรือขยายกิจการ ควรจะ
ขายไป และน าเงินมาลงทนุในการผลติ เพราะการขยายก าลงัการผลติเพิ่ม 5,000 ตนัตอ่ปี น้อยไป  
สนิค้าที่เก็บในโกดงั รวมถงึสนิค้าใน line ที่ผลติเก็บไว้ในโกดงั จะท าให้พืน้ท่ีของโรงงานวา่งมากขึน้ ดงันัน้ ควรจะเพิ่ม line 
ให้มากขึน้  ในปัจจบุนัโรงงานมี line การผลติทัง้หมดก่ี line 
ประธาน ตอบวา่ line การผลติในปัจจบุนัมีอยูท่ัง้หมด 3 line 
นายอดิศร รัตนมานิต  ตวัแทนสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามวา่ วิธีการลงคะแนน เป็นแบบการลงคะแนนเสยีง
แบบสะสม (Cumulative Voting) หรือแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง (One Share One Vote)  
ประธาน ตอบวา่ เป็นแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง (One Share One Vote) 
นายอดิศร รัตนมานิต  สอบถามเพิ่มเติมวา่ ในปีที่ผา่นมาความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นซึง่จะสง่ผลกระทบกบับริษัท
ในอนาคต บริษัทมีแนวทางที่จะรักษาสดัสว่นกบัตา่งประเทศในอตัราสว่น 50 เปอร์เซ็นต์ อยา่งไรบ้าง 
ประธานตอบข้อซักถาม สดัสว่นการขายเป็นเร่ืองของการตลาด บางปีที่อตัราแลกเปลีย่นเมื่อเทยีบกบั US Dollar แข็งตวั 
ก็จะสง่ผลกระทบให้บริษัทได้เงินจากการขายสนิค้าที่ไปสูต่า่งประเทศน้อยลง มกีาร shift volume เข้ามาในประเทศ ในทาง
ตรงกนัข้าม ถ้าบางปีคา่เงินบาทออ่นตวั ก็จะ shift volume ไปตา่งประเทศมากขึน้ตามสดัสว่น  บริษัทพยายามทกุวถีิทางที่ 
shift volume ของการสง่ออกกลบัมาทีข่ายในประเทศให้มากขึน้ ไมว่า่จะเป็นแผน่อะคริลคิธรรมดา หรือ GP Grade ให้มา
เป็น value add มากขึน้ เช่น แผน่มิลบาง ซึง่เดมิเคยมกี าลงัการผลติเต็ม แตบ่ริษัทหนัมาผลติมิลหนาแทน เพื่อพยายามขาย
อะคริลคิในประเทศเพิม่ให้มากขึน้ ในปีนีถ้ึงแม้วา่ภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกไมด่ี แตบ่ริษัทก็มีความพยายามที่จะตัง้ใจขายแผน่
อะคริลคิในประเทศให้เพิ่มสงูขึน้ ได้ราคามากขึน้ ซึง่ถือวา่เป็นนโยบายหนึง่ของบริษัทส าหรับการขายในตา่งประเทศ บริษัท
จะเลอืกวิเคราะห์วา่ลกูค้ารายใดขายมีราคามาก มี margin เทา่ไร จะเลอืกบริการเฉพาะลกูค้าทีเ่ป็น Key Customer ที่มีผล
ก าไรดี และเป็น long term มากกวา่ ซึง่เป็นสิง่ที่บริษัทยดึมัน่ในการขายและบริการและสร้างผลก าไรในภาวะเศรษฐกิจที่ไมด่ี   
นายวนัิย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ตลาดของแผน่อะคริลคิในประเทศปัจจบุนัมีมลูคา่ทางการตลาดเทา่ไร ตลาด
ในประเทศเติบโตก่ีเปอร์เซ็นต์ บริษัทมียอดขายขึน้ไปแล้วก่ีเปอร์เซน็ต์ 
ประธานตอบข้อซักถาม   บริษัทมีการประเมินและติดตามขนาดของตลาดในประเทศของแตล่ะปีอยูแ่ล้ว ก าลงัการผลติ
แผน่อะคริลคิโดยปกติประมาณ 12,000 ตนั มีสดัสว่นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ มาโดยตลอด มีผู้ผลติรวมทัง้หมดประมาณ 3- 
4 ราย ส าหรับตา่งประเทศปริมาณคูแ่ขง่และคูผ่ลติสง่ออกมากมาย โดยเฉพาะมาเลเซยีเป็นผู้ผลติรายใหญ่และสง่ออกราย
ใหญ่ทัว่โลก รวมถึง ไต้หวนั เวียตนาม จีน และ  อินโดนิเชีย บริษัทมีสดัสว่นทางด้าน market share ของตา่งประเทศ
ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ หรือ 48 เปอร์เซ็นต์ของการสง่ออก 
นายวนัิย รุ่งทิวาสุวรรณ ได้สอบถามตอ่ไปวา่ ยอดขายในประเทศ 2 - 3 เดือนที่ผา่นมา ชะลอตวัลงเพราะสาเหตใุด 
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ประธานตอบข้อซักถาม สาเหตทุี่ชะลอตวัลง เนื่องจากผู้ผลติทกุรายรวมทัง้คูแ่ขง่ขนัมีปัญหาเหมือนกนั ดงันัน้ จงึต้อง shift 
margin เข้ามาในประเทศ ขณะทีข่นาดของตลาดจาก 12 K ลดเหลอื 11 K ท าให้เกิดการแขง่ขนัในประเทศสงูมาก เพราะ
ตา่งฝ่ายก็ shift เข้ามาในประเทศ เกิดการแขง่ขนัด้านราคา แตบ่ริษัทต้องด าเนินนโยบายได้ โดยจะไมแ่ขง่ขนัด้านราคาอยา่ง
เดียว  จะต้องแขง่ขนัด้านการขายแล้วมีผลก าไรอยา่งดี เพื่อให้มี value add  การแขง่ขนัด้านราคา  ในระยะยาวจะท าให้
ภาพลกัษณ์ของตวัสนิค้าเสยีหายได้ เป็นหลกัการท่ีบริษัทยดึมัน่ ถ้าเศรษฐกิจโลกทรุดตวัลง ทกุคนหนัมาทุม่ตลาด จะไม่
เพียงแต ่volume หายไปจะท าให้ margin หายไปด้วย จงึจ าเป็นต้องป้องกนัตรงนีไ้ว้ 
นายวนัิย  รุ่งทิวาสุวรรณ สอบถามถึงการเติบโตของตลาดในประเทศ  
ประธานตอบข้อซักถาม   ตลาดในประเทศ โดยปกตจิะโตขึน้ทกุปีประมาณ 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ แตปี่นี ้margin ดีกวา่ปีที่แล้ว 
เนื่องจากเศรษฐกิจของยโุรปยงัไมฟื่น้ตวั เศรษฐกิจของสหรัฐที่วา่ฟืน้ตวัเป็นเพียงในบางภาคอตุสาหกรรมของไทย เศรษฐกิจ
อาเช่ียนเป็นเร่ืองที่จะต้องดแูล แตอ่ยา่งไรก็ตามคดิวา่ margin ในประเทศจะดีกวา่ตา่งประเทศ 
นายสกล  งามเลิศชัย สอบถามวา่บริษัทขายอตุสาหกรรมใดเป็นหลกั เช่น ป้าย หรือ รถยนต์ และสว่นใหญ่ขายด้านไหน
มากที่สดุ 
ประธานตอบข้อซักถาม  อตุสาหกรรมยานยนต์มีไมม่าก เช่น ท่ีดกัแมลงในรถปิคอพัจะน้อยลง แตท่ี่บงัแดดรถยนต์ ลกูค้า
ยงัใช้อยูเ่ป็นหลกั  
อะคริลคิสว่นใหญ่จะเป็นด้านแปรรูปตามความคิดสร้างสรรค์และอตุสาหกรรมป้ายโฆษณาตามร้านอาหาร หรือตาม
ป๊ัมน า้มนั Extrusion ABS และ Hips ผลติอตุสาหกรรมยานยนต์เป็นหลกั รวมถงึโคมไฟฟ้า 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง สอบถามถึงความแตกตา่งระหวา่ง Casting และ Extrusion 
ประธานตอบข้อซักถาม   อะคริลคิ ที่เป็นแผน่ลอนมีคณุสมบตัด้ิอย คือ แตกง่าย แตใ่ห้แสงสวา่งดีกวา่ จะใช้กบัอาคารสงู 
เช่น  อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน จะใช้ประมาณไมถ่งึร้อยละ 5 ของอาคารทัว่ไป มีวสัดหุลายอยา่งเชน่ ไฟเบอร์กลาส อายงุาน
ไมน่านแผน่จะเหลอืง  โพลคีาร์บอเนท ไมแ่ตก แตไ่มท่นแดดทนฝนเหมือนอะคริลคิ เพราะเป็นงาน out door  อะคริลคิยงัเป็น
ที่นิยม ในการใช้เป็นแผน่ลอนและเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มีแผน่อิมแพคซึง่ทนแรงกระแทกได้สงู บริษัทได้รับความ
กรุณาจากทา่อากาศยานเกาะสมยุให้ไปตดิตัง้ที่พกัผู้ โดยสาร เพราะทนทานตอ่ภาวะแดด ลม ฝนในประเทศไทย และกนัแรง
กระแทกได้ดี  
Extrusion ข้อดี สามารถผลติได้เร็ว ใช้เคร่ืองจกัร ใช้แรงงงานน้อย แต ่Order น้อยกวา่ Brand Casting 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง สอบถามถึง บริษัท ไดอะกลาส 
ประธานตอบข้อซักถาม บริษัท ไดอะกลาส เป็นบริษัทท่ีมีหุ้นสว่นระหวา่ง มิซซูบชิิเรยอน และศรีเฟ่ืองฟุ้ ง แตเ่ลกิกิจการไป
แล้ว ได้กลายเป็น MRC ซึง่ปัจจบุนั MRC ถือหุ้นทัง้หมดของ Lucite International (เป็นบริษัทแมข่อง TPA) และโดยทางนิติ
นยัถือวา่ TPA เป็นสว่นหนึง่ของ MRC 
MRC ในตา่งประเทศ เป็นผู้ผลติอนัดบัหนึง่ในเอเชีย ส าหรับ Lucite เป็นผู้ผลติอนัดบัหนึง่ในแถบอเมริกา และยโุรป ซึง่ทัง้คู่
เป็นผู้ผลติรายใหญ่ของโลก  
นายวนัิย  รุ่งทิวาสุวรรณ สอบถามวา่ จากรายงานประจ าปี ในปี 2555 Extrusion ท าก าไรได้เพิม่จากปีก่อนจาก 45 ล้าน
บาท เป็น 50 ล้านบาท เป็น Profit หรือ Net Profit   
ประธาน ตอบวา่  เป็น Net Profit 
นายวนัิย  รุ่งทิวาสุวรรณ สอบถามตอ่ไปวา่ 
1. หมายถึงในปีที่ผา่นมาบริษัทมกี าไรสทุธิ 140 ล้านบาท เป็น ยอดขายของ Extrusion 50 ล้านบาท สว่นท่ีเหลอืเป็นของ

อะคริลคิ 54 ล้านบาท ใช่หรือไม ่
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2.  คา่จ้างของ Extrusion จะสงูกวา่หรือต ่ากวา่อะคริลคิ แนวโน้มอตุสาหกรรมตลาด Extrusion เป็นอยา่งไรบ้าง 
        สดัสว่นของ margin  โดยภาพรวมของอะคริลคิ และ Extrusion เป็นอยา่งไรบ้าง  
3. ฐานการผลติ Extrusion มีอตุสาหกรรมประดบัยนต์เป็นหลกัใช่หรือไม ่ และอีก 5 ปีข้างหน้าตลาดจะมีโอกาสเติบโตมาก

ขึน้และมีโอกาสจะขยายยอดขายได้มากกวา่ปีที่แล้วหรือไม ่ 
ประธานตอบข้อซักถาม  
1. สภาพความเป็นจริงของตลาด การขายหรือการจ าหนา่ยแผน่อะคริลคิ ไมม่ีอะไรที่ก าหนดแนน่อน บริษัทเป็นหนึง่แหง่ใน

ภมูิภาคหรือรายเดียวในประเทศไทย ที่มีสายการผลติทัง้ 2 ระบบ คือ  Cast และ Extrusion  
2. จากการด าเนินงานย้อนหลงัจะเห็นได้วา่ บางปีอะคริลคิลดลงมาก แต ่Extrusion กลบัดีขึน้ หรืออะคริลคิ ดีขึน้ แต ่

Extrusion กลบัลดลง เป็นการผสมผสานในการขาย เป็นเร่ืองของการตลาดล้วน ๆ ท่ีต้องปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ 
ผู้บริหารของบริษัทจ าเป็นต้องตดิตามภาวะการตลาดและการแขง่ขนัเป็นหลกั เพื่อรักษาผลประกอบการให้ดีที่สดุเทา่ 
ที่เป็นไปได้  

3. ยโุรปได้ย้ายฐานการผลติมาที่ประเทศไทย ประกอบกบัเพิ่มสายการผลติในประเทศไทยมากขึน้ ซึง่เป็นตวัทีค่าดการณ์
ได้วา่ แผน่อะคริลคิ ABS & Hips ยงัไมช่ะลอตวั และมี Demand ที่สงู  

4. โดยภาพรวมในปี 2556  ปริมาณและ margin จะเป็นของ Extrusion สว่นอะคริลคิคงต้องปรับกลยทุธ์ให้เหมาะกบัภาวะ
การตลาด และคา่เงินท่ีมีแนวโน้มวา่จะลดงลงไปอีก 

5. เศรษฐกิจโดยรวมของตลาดตา่งประเทศมีความผนัผวนสงูมาก โดยเฉพาะอตัราแลกเปลีย่นของเงินบาทกบัเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ในคร่ึงปีหลงัของปี 2555 เงินบาทคอ่นข้างจะแข็งคา่มากเมื่อเทียบกบัประเทศคูแ่ขง่ เช่น จีน ไต้หวนั และ  
อินโดนิเชีย ซึง่นบัวา่เป็นอปุสรรคในการจ าหนา่ยสนิค้าไปตา่งประเทศเนื่องจากมกีารแขง่ขนัด้านราคาสงูมาก และ
ผลตอบแทนในด้านอตัราก าไรเบือ้งต้นก็ลดต ่าลงมาก ดงันัน้ บริษัทจึงเลอืกในการเพิ่มสดัสว่นการขายในประเทศมาก
ขึน้ เพื่อรักษาอตัราก าไรเบือ้งต้น ประกอบกบัการเพิ่มปริมาณการขายแผน่พลาสตกิระบบ Extrusion ให้มากขึน้เพื่อ
ชดเชยสว่นท่ีสญูเสยีการตลาดใน สว่นของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปเนื่องจากลกูค้าผู้ผลติตู้ เย็นบางรายได้เพิ่มก าลงัการผลติ
แผน่ ABS & Hips มากขึน้และลดสดัสว่นท่ีซือ้จากบริษัทลง ซึง่นบัเป็นผลส าเร็จที่บริษัทสามารถเพิ่มการขายแผน่
ดงักลา่วสงูมากขึน้ใน segment ของอตุสาหกรรมยานยนต์และประดบัยนต์ อนัเนื่องมาจากยอดขายรถยนต์ในปีที่ผา่น
มาสงูขึน้มากจากโครงการรถคนัแรก 

6. สรุปได้วา่ยอดขายแผน่อะคริลคิและแผน่พลาสติกอื่น ๆ ระบบ Extrusion รวมทัง้สิน้ 14,500 ตนั  ไมต่า่งกบัยอดขาย
รวมในปี 2554 แตร่ายได้จากการขายและรายได้อื่นในปี 2555 จ านวนเงินท่ี 1,582 ล้านบาท สงูกวา่ปีก่อนเลก็น้อยที ่
1,564 ล้านบาท และมีก าไรหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลที ่105.4 ล้านบาท สงูกวา่ปี 2554 ที ่66.9 ล้านบาท ทัง้นี ้
เนื่องจากต้นทนุการผลติลดลง เนื่องจากราคาวตัถดุิบที่ออ่นคา่ลงและประสทิธิภาพการผลติดขีึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
ในขณะท่ีราคาขายโดยเฉลีย่ใกล้เคียงกบัปีก่อน อีกทัง้ในปี 2555 บริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบจากปัญหาน า้ทว่มในไตรมาส 
ที่ 4 ดงัเช่นปี 2554  

7. การเปรียบเทียบ Gross Margin Percent of Sales ของ Cast และ Extrusion  
ในปี 2555 ผลรวมทัง้ Cast และ Extrusion เพิ่มสงูขึน้ท่ี 14.05 เปอร์เซ็นต์  เทียบกบัปี 2554 อยูท่ี ่10.9 เปอร์เซ็นต์  แยก
เป็น Cast ในปี 2555 เพิ่มขึน้ 12.6 เปอร์เซ็นต์  และในปี 2554 อยูท่ี ่8.6 เปอร์เซ็นต์  
Extrusion ในปี 2555 อยูท่ี่ 13.9 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2554 เป็น 16.1 เปอร์เซ็นต์ ตามเหตผุลที่ได้กลา่วแล้วข้างต้น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานจงึเสนอให้ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555                                                                                             
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วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัตงิบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555                                 
งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนญุาตแล้ว ดงัที่แจ้งไว้ในรายงานประจ าปี 2555 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อม ๆ กบัหนงัสอืเชิญเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว                                                                                                                 
นายสกล งามเลิศชัย ได้สอบถามวา่ในข้อมลูกระแสเงินสด เปิดเผยเพิ่มเติมวา่ในปี 2555 เพิ่มจากปี 2554 มีรายการซือ้
เคร่ืองจกัรที่ยงัไมช่ าระอีก 26 ล้านบาท ไมท่ราบวา่เคร่ืองจกัรเข้ามาหรือยงั                                                                             
นางสาวสมจิตร บุญพิบลูย์มิตร ผู้จดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน ชีแ้จงวา่การซือ้เคร่ืองจกัรที่ยงัไมช่ าระ เป็นการตัง้งบส ารอง
ค้างจ่ายในการก่อตัง้คลงัสนิค้าใหม ่                                                                                                                                         
นายวนัิย รุ่งทิวาสุวรรณ สอบถามเพิม่เตมิวา่ เร่ืองของงบดลุ ราคาที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 376 ล้านบาท รวมทีด่ินเวล
โกรว์ด้วยหรือไม ่เมื่อ 4 - 5 ปีที่แล้ว ท่ีดินเวลโกรว์ จะแยกรายการไว้ ท าไมถึงน ามารวมกนั                                                         
นางสาวสมจิตร บุญพิบลูย์มิตร ตอบวา่ ได้ชีแ้จงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน หวัข้อที่ 9                                                    
นายวนัิย รุ่งทิวาสุวรรณ สอบถามเพิม่เตมิวา่ ที่ดินมลูคา่ประมาณ 104 ล้านบาท ซึง่ในปัจจบุนั บริษัทไมไ่ด้ใช้ในการ
ด าเนินงาน ใช่หรือไม ่ตามมาตรฐานการบญัชี  ในกรณีทีด่ินไมไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน และเจตนาจะขาย ควรจะเครดิตใน
รายการ ที่ดินอาคาร และอปุกรณ์                                                                                                               
ประธานตอบข้อซักถาม เนื่องจากแผนในการขายทีด่ินยงัไมช่ดัเจน ยงัอยูใ่นขบวนการเจรจา ซึง่เป็นสนิทรัพย์ถาวรจึงได้
เปิดเผยให้ทราบในหมายเหตปุระกอบงบ                                                                                                                                     
นายวนัิย รุ่งทิวาสุวรรณ สอบถามเพิม่เตมิวา่                                                                                                                            
1.  ช่องทางที่บริษัทเจตนาจะขายที่ดิน เวลโกรว์ ใช้ช่องทางไหนบ้าง                                                                                                                                                       
2.  ที่ดินเวลโกรว์ อยูต่ิดกบับริษัท วาย เอส ใช่หรือไม ่                                                                                                                
ประธานตอบข้อซักถาม                                                                                                                                                         
1.  ที่ดินอยูต่ิดกบับริษัท วาย เอส                                                                                                                                                                             
2.  ส าหรับช่องทางการขาย  บริษัทมีการประกาศขายโดยการปักหลกัขายและไปด้วยตนเอง  ติดตอ่ให้บริษัทท่ีรับด าเนินการ
รับเจรจาและหาลกูค้า  และมีผู้ตดิตอ่เข้ามาประมาณ 6-7 ราย 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานจงึเสนอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

มติที่ประชุม  อนมุตังิบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 อนมุตัิจ านวน  11,202,651 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.985 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน             -           เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

 งดออกเสยีงจ านวน               2,226          เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0.020 

 รวมจ านวน  11,204,877 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       100.000 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2555 
บริษัทได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดัแล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไมต้่องตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอกี 
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ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามอตัราที่ผู้ ถือหุ้นมมีติอนมุตัิเป็นคราว ๆ ไป                       
ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2555 บริษัทขอเสนอให้จา่ยเงินปันผล ในอตัรา 7.00 บาท ตอ่หุ้น จ านวน 
12,150,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 85,050,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 
2555 เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 แล้ว จ านวน 2.00 บาท ตอ่หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 24,300,000 บาท ดงันัน้ คงเหลอืเงินปัน
ผลที่จะจ่ายเพิ่มส าหรับงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2555 อีกจ านวน 5.00 บาท ตอ่หุ้น จ านวน 12,150,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
60,750,000 บาท ทัง้นีค้ิดตามมลูคา่หุ้นละ 10 บาท ซึง่เป็นมลูคา่หุ้นเดิมก่อนการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท  

ทัง้นี ้บริษัทมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้ 

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2555 (ปีที่เสนอ) ปี 2554 (ปีที่ผา่นมา) 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 104,934,392 66,866,302 

2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 12,150,000 12,150,000 

3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 7.00 4.50 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 85,050,000 54,675,000 

5. เงินปันผลระหวา่งกาล จ านวน 2.00 บาท     

     ตอ่หุ้น จ่ายเมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2555   

24,300,000 - 

6. เงินปันผลที่เหลอื จ านวน 5.00 บาท ตอ่หุ้น 

     จ่ายวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 

60,750,000 - 

7.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 81.05 81.77 

 
จะเห็นได้วา่คณะกรรมการได้พิจารณาจา่ยเงินปันผลในอตัราร้อยละกวา่ 81% ของก าไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลที่ให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอตัราการจา่ยเงินปันผลได้เป็นกรณีไป                                                                        
คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อ
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 และ
ก าหนดวนัจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556  
นายสกล งามเลิศชัย กลา่ววา่ ในนามตวัแทนของผู้ ถือหุ้น ขอขอบคณุคณะกรรมการบริษัท ที่ปีนีเ้ป็นปีที่จ่ายเงินปันผล 
7.00 บาท ซึง่มากที่สดุทีเ่คยปรากฎมา และขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ ปรบมือให้คณะกรรมการ พร้อมทัง้สอบถามวา่ 
ต้องการให้บริษัทจ่ายเงินปันผล 2 ครัง้ตอ่ปี โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ขอให้บริษัทยืนยนัได้หรือไม ่
ประธานตอบข้อซักถาม ไมส่ามารถจะยืนยนัได้ เพราะนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น  ถ้าบริษัทมี Cash Flow เพียงพอหรือไมต่ิดขดัอะไรก็จะพิจารณาตามนัน้  ขอให้นายเชฐ พฒันกลุ น าเร่ืองนี ้
เสนอคณะกรรมการตอ่ไป  
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นายสกล งามเลิศชัย สอบถามเพิ่มเติมวา่ การเครดติภาษี เป็นไปได้ไหม 25 บาท จะจ่ายจากก าไรสะสม 200 กวา่ล้าน
บาท ซึง่เครดิตภาษีจากรัฐบาลในอตัรา 25 เปอร์เซ็นต์ หรือ 30 เปอร์เซ็นต์ ขอให้บริษัทน าสว่นนีม้าใช้ก่อนได้หรือไม ่เพื่อสทิธิ
ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยที่จะเครดิตภาษีได้มากขึน้ เพราะ 23 เปอร์เซน็ต์ จะเสยีเปรียบไมไ่ด้เครดิตจากรัฐบาลมากขึน้  ขอให้น า
ของเกา่มาใช้ให้หมดก่อน ยืนยนัได้หรือไมว่า่จะน า 25 เปอร์เซ็นต์ หรือ 30 เปอร์เซ็นต์มาใช้ก่อน 
ประธานตอบข้อซักถาม ได้มีการสอบถามนางสาวสมจิตร บญุพิบลูย์มิตร และนางสาวสทุธิรักษ์ ฟักออ่น ผู้จดัการฝ่าย
ตรวจสอบบญัชี ซึง่เป็นตวัแทนจากบริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั  ทัง้สองทา่นชีแ้จงแล้ว บริษัทไมส่ามารถท าได้ 
เนื่องจากบริษัทได้ก าหนดจา่ยเงินปันผลจากผลประกอบการคร่ึงปีหลงัของปี 2555 เป็นการน าเงินสะสมปันผลก าไรจากหลงั
หกัภาษีของปี 2555 มาจา่ย  บริษัทจะใช้เงินสะสมจากปีก่อนหน้าที่มีฐานภาษีตา่งกนัไมไ่ด้  จากนัน้ประธาน ได้มอบหมาย
ให้นางสาวสทุธิรักษ์  ฟักออ่น ชีแ้จงเพิม่เตมิ 
นางสาวสุทธิรักษ์  ฟักอ่อน  ได้ชีแ้จงวา่ ตามมติคณะกรรมการบริษัท มีการระบไุปแล้ววา่การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล
มาจากก าไรของปี 2555 จึงจ าเป็นต้องใช้อตัราภาษีของปี 2555 แตใ่นอนาคตก็เป็นสทิธิของบริษัทในการประกาศจ่ายเงินปัน
ผลจากก าไรสว่นไหน แตก็่ต้องระบใุนเอกสารให้ชดัเจน 
นายอดิศร รัตนมานิต  ตวัแทนสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ขอให้บริษัทควรเร่งด าเนินการ และค านงึถงึความเหมาะสมใน  
อนาคต และให้มีการก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ประธาน ชีแ้จงวา่ ขอน าเร่ืองนีไ้ว้พิจารณา แตใ่นขณะนีไ้ด้มกีารประกาศในผลประกอบการของปี 2555 อยา่งนัน้ก็คงชดัเจน
แล้ววา่ไมไ่ด้ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ  รัตนาภรณ์ ชีแ้จงวา่ จะต้องดวูา่ Cash Flow ที่จะจา่ย บริษัทจะเก็บก าไรไว้ส าหรับ
เงินทนุตอ่ไป  
นายสกล งามเลิศชัย  กลา่ววา่ เร่ือง Cash Flow ไมน่า่มีปัญหา เพราะทกุอยา่งเทา่เดิม บริษัทก็จา่ยเทา่เดิม แตส่ิง่ที่ผู้ ถือหุ้น
รายยอ่ยเข้ามาพดูเร่ืองนี ้คือ  23 เปอร์เซ็นต์ ขอให้จดัสรรจากของเก่ามาใช้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายยอ่ยได้เครดติภาษีมากขึน้ 
สรรพากรก็ยอมรับ ถ้าผู้ ถือหุ้นทา่นใดเห็นด้วยกรุณายกมือ  การเครดิตภาษีในสว่นท่ีควรจะได้  ขอความกรุณาจาก
คณะกรรมการ  
ประธาน มอบหมายให้นางสาวสทุธิรักษ์ ฟักออ่น ชีแ้จงเพิม่เตมิ 
นางสาวสุทธิรักษ์ ฟักอ่อน ชีแ้จงวา่ ครัง้นีไ้ด้มีการลงมตคิณะกรรมการเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่จะจา่ยจากก าไรในปี 2555 ซึง่ได้
เผยแพร่ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว แตถ้่ามกีารเปลีย่นแปลงจากผู้ถือหุ้นในที่ประชมุเห็นด้วยหรือเสยีงสว่นใหญ่เห็น
ด้วยวา่จะสามารถจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัทท าได้หรือไม ่ 
ประธาน ได้ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่  มี 2 ประเด็น 

1.  มติจากทางคณะกรรมการ 
2. กรรมการท่ีได้รับมอบฉนัทะ ถ้ามติที่ได้รับมอบฉนัทะ มาอยา่งไร ก็ควรท าตามค าเสนอของคณะกรรมการ ผู้ รับมอบ

ฉนัทะ จะเปลีย่นใจหรือท านอกเหนือจากความเห็นคณะกรรมการได้หรือไมใ่นฐานะผู้ รับมอบฉนัทะ 
นายอดิศร รัตนมานิต  ขอประนีประนอม แนวทางในปัจจบุนัมปัีญหาทางข้อกฎหมาย ขอให้ด าเนินการตามที่มมีติมาแล้ว 
และขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นรายบคุคล เพื่อไมใ่ห้มีปัญหาขดัข้องทางด้านกฎหมาย ตนเห็นด้วยกบัผู้ ถือหุ้นรายบคุคลที่ได้
เสนอมาและมกีารด าเนินการไว้ดมีาก และเมื่อมีผู้ตรวจสอบและนกักฎหมายเข้ามาดแูล อยากจะให้ประธานพิจารณาตามที่
ตนประนีประนอม เห็นควรมิควรแล้วแตป่ระธาน   
ประธาน เห็นด้วยกบัข้อเสนอแนะของนายอดิศร รัตนมานิต  โดยขอให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ 
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นายศุภกรณ์  ชินพงศ์ไพบูลย์  กลา่ววา่ไมน่า่จะมีปัญหาอะไร เพราะอยากจะให้ทา่นเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ก็หวงัเครดติ
ภาษีเงินปันผล จะเป็นแนวทางปฏิบตัิวา่เกิดขึน้จริงแล้ว Cash Flow ของบริษัทก็ไมไ่ด้รับผลกระทบ เพราะจา่ยในอตัราเดิม 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เป็นมติที่ส าคญัที่สดุ ขอให้ประธานโทรศพัท์ไปถามบริษัทแม ่  
ประธานแจ้งวา่ถ้ามีการลงมตเิป็นเอกฉนัท์  และถ้าให้เขาเสยีภาษีมากขึน้เขาคงไมเ่ห็นด้วย                                                                     
ประธานเสนอให้ถามความเห็นที่ปรึกษากฎหมายวา่ท าได้หรือไม ่   
นายสกล งามเลิศชัย กลา่ววา่ผู้ ถือหุ้นต้องเสยีภาษี 23 เปอร์เซน็ต์ ขอให้น าการเสยีภาษีจากของเกา่ซึง่ควรจะได้สทิธิ และ
ทกุอยา่งยงัคงเหมือนเดิม บริษัทจ่ายเทา่เดิม แตส่ทิธิของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยที่ควรจะได้ ต้องเสยีประโยชน์ไปเปลา่ ๆ  พวกตน
อยูไ่ด้เพราะการเครดิตภาษี ทา่นประธานเป็นตวัแทนของ Lucite ก็ควรจะเห็นด้วย 

นางสาวสุทธิรักษ์ ฟักอ่อน อธิบายเพิม่เตมิวา่อตัราภาษีในปี 2555 อยูท่ี่ 28 เปอร์เซ็นต์  แตปี่ 2554 เป็น  30 เปอร์เซ็นต์ ได้
มีการจ่ายปันผลสว่นหนึง่ ซึง่มกี าไรสว่นท่ีเหลอืทีย่งัไมไ่ด้จา่ยอีกประมาณ 10 ล้านบาท แตว่า่ยอดเงินปันผลของปีนีท้ี่
ประกาศทัง้หมดรวมประมาณ 80 ล้านบาท ซึง่ย้อนไปได้อีก 10 ล้านบาท ในปี 2010 บริษัทเสยีภาษีในอตัรา 25 เปอร์เซ็นต์  
ซึง่มเีร่ืองกฎหมายและอตัราภาษี ถ้าแนะน าวา่ถ้าช าระปีนี ้จะมีแคส่ว่น 10 ล้านบาท สว่น 60 ล้านบาท จะเป็น 25 และ 23 
เปอร์เซ็นต์ ผลกระทบอาจจะน้อยลง และปีหน้าบริษัทจะแยกก าไรให้ชดัเจน และระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นก าไรท่ีจ่ายมาจากปี
ไหน 
นายสกล งามเลิศชัย ยืนยนัให้ใช้ 25 เปอร์เซ็นต์ก่อน และคอ่ยใช้ 30 เปอร์เซ็นต์ ท าในลกัษณะ First In First Out  
ผู้ช่วยศาตราจารย์วัธนี พรรณเชษฐ์  ชีแ้จงวา่อตัราภาษีก าไรสะสมที่ค้างอยูใ่นปีก่อนที่มีอตัรา 30 เปอร์เซ็นต์ มีอยูเ่พียง 
10 ล้านบาท นอกนัน้อยูใ่นอตัรา 25 เปอร์เซ็นต์ 
ประธานแจ้งวา่ ตนและนายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ ซึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของบริษัท Lucite และบริษัท อี๊สต์ เอเชียติ๊ก 2010 
(ประเทศไทย) จ ากดั ยงัไมส่ามารถตดัสนิใจได้  ขอให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือมติคณะกรรมการตามเดิม และให้นายเชฐ  พฒันกลุ
น าไปพิจารณาในการจา่ยเงินปันผลครัง้ตอ่ไป  
นายสกล งามเลิศชัย  ขอออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายยอ่ยทราบวา่ถ้าทา่นใดที่ไมเ่ห็นด้วย ขอให้ vote ไม่
เห็นด้วย และตามที่มีการน าเสนอ voting card ไปแล้วขอเปลีย่นแปลง 
นายอดิศร  รัตนมานิต  เสนอให้บนัทกึในรายงานการประชมุ ปีหน้าจะได้ไมม่กีารถกเถียงกนัอีก   
มติที่ประชุม  อนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 อนมุตัิจ านวน  10,863,751 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      96.956 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                341,000          เสยีง คิดเป็นร้อยละ        3.043  

 งดออกเสยีงจ านวน                  126          เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.000 

 รวมจ านวน  10,897,877 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.000 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556                                    
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลอืก บริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั ผู้สอบบญัชีรายเดิม เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2556 เนื่องจาก บริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั มมีาตรฐานการท างาน มีความเป็นอิสระ และ
สามารถปฏิบตังิานร่วมกบัพนกังานของบริษัทได้ดี โดยบริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั ได้มอบหมายให้คนหนึง่คน
ใดดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  
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           (1) นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่3930   หรือ 
           (2) นาย ณรงค์ พนัตาวงษ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่3315   หรือ 
           (3) นาย ศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่3844                                                   
โดยก าหนดให้นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทและเป็นผู้ลงลาย 
มือช่ือในงบการเงินของบริษัท โดยนายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ได้ปฏิบตัิหน้าที่มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2554 และ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 เทา่เดิมเป็นจ านวน 1,020,000 บาท  

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิ หน้าที่ได้ ให้บริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั จดัหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความ เห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีได้  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือทีเ่สนอมานัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้เสยีกบั บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

มติที่ประชุม  อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 อนมุตัิจ านวน  11,203,151 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.985 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                     -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

 งดออกเสยีงจ านวน              1,726           เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.015 

    รวมจ านวน  11,204,877 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.000 

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                                                              
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ รวมถึงการประชมุครัง้นี ้กรรมการหนึง่ในสามจะต้องออกตามวาระเป็นไปตามข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อที ่22 หมวดที ่4 โดยก าหนดให้กรรมการหนึง่ในสามครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
หากมเีศษสว่นไมล่งตวัตามจ านวนคณะกรรมการก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกล้เคียงที่สดุกบัหนึง่ในสาม ซึง่กรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระนีม้ด้ีวยกนั 3 ทา่นได้แก ่                                                                                                                                                          
 (1) นายเอียน  แลมเบิร์ต      กรรมการบริษัท                                                                                               
 (2) นายเสรี ศกัดิส์วสัดิ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                          
 (3) นาย สรศกัดิ ์สชุาต ิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                                       
โดยที่กรรมการสองทา่นท่ีออกตามวาระในครัง้นี ้ได้แก่นาย เสรี ศกัดิ์สวสัดิ์ และ นายสรศกัดิ์ สชุาต ิไมป่ระสงค์จะรับเลอืกเข้า
มาด ารงต าแหนง่อีก โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 22 เมษายน 2556  และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือผู้ที่มี คณุสมบตัใินต าแหนง่กรรมการผา่นทาง Website ของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 12 
ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2556 ซึง่ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดน าเสนอแตอ่ยา่งใด 

ทางคณะกรรมการบริษัทจงึได้เสนอและคดัเลอืกกรรมการจากผู้ที่มีคณุสมบตัิโดยใช้หลกัการคดัเลอืกที่เปิดเผยดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2555 ของบริษัท ภายใต้หมวดทีเ่ก่ียวกบัการจดัการ ข้อที่ 2 วา่ด้วยเร่ืองกรรมการและหมวดการจดัการและ
ในหมวดที่เก่ียวกบัธรรมาภิบาลของบริษัท ในข้อที่ 5.5 วา่ด้วยเร่ืองคณุสมบตัิและการเลอืกสรรคณะกรรมการบริษัท  
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และจากการใช้หลกัการคดัเลอืกดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการจงึมีความเห็นวา่ทา่นศาสตราจารย์กิติคณุ สภุาพรรณ  
รัตนาภรณ์ และนายอนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ ซึง่ทัง้สองทา่นท่ีเสนอช่ือมีความเหมาะสมในการท่ีจะได้รับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ
บริษัท ซึง่ทัง้สองทา่นมคีวามรู้ความสามารถและเป็นผู้มีประสบการณ์ ซึง่จะเป็นประโยขน์ตอ่บริษัทและมีคณุสมบตัิที่จะเป็น
กรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ (Notification of the Capital Market Supervisory Board) 
วา่ด้วยเร่ืองคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันัน้จงึเห็นเป็นการเหมาะสมที่น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในการแตง่ตัง้
ทา่นศาสตราจารย์กิตติคณุสภุาพรรณ รัตนาภรณ์ และนายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แทนนายเสรี ศกัดิ์สวสัด์ และ นายสรศกัดิ์ สชุาติ ตามล าดบัโดยมผีลตัง้แต ่วนัท่ี 22 เมษายน 2556 
 
นอกจากนัน้ กรรมการเห็นควรให้แตง่ตัง้ผู้ช่วยศาตราจารย์วธันี พรรณเชษฐ ด ารงค์ต าแหนง่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
ทีท่า่นได้แสดงความทุม่เทและอทุิศตนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นอยา่งมาก ด้วยความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์การด้านการบญัชีและการเงินของทา่น ก่อให้เกิดประโยชน์และเพิม่มลูคา่ให้แก่บริษัท         
 
อีกทัง้คณะกรรมการเห็นพ้องกนัวา่ นายเอียน แลมเบิร์ต เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิสงูพร้อมด้วยประสบการณ์ที่มีคณุคา่ตอ่การ
ด าเนินกิจการของบริษัทและตอ่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในการแตง่ตัง้ นายเอยีน  แลมเบิร์ต 
กลบัมาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท ตอ่อีกวาระหนึง่ 
(1)  มติที่ประชุม  รับทราบการครบก าหนดออกตามวาระ และเจตนารมณ์ที่จะไมก่ลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ตอ่ของนายเสรี  

ศกัดิ์สวสัดิ์ และนายสรศกัดิ ์ สชุาติ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 22 เมษายน  2556 
(2) มติที่ประชุม  อนมุตัิการแตง่ตัง้ นายเอยีน  แลมเบิร์ต กลบัมาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอกีวาระหนึ่ง  

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 อนมุตัิจ านวน  11,203,151 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.985 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                   -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

 งดออกเสยีงจ านวน               1,726          เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.015 

 รวมจ านวน  11,204,877 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.000 

(3)  มติที่ประชุม  อนมุตัิการแตง่ตัง้ศาตราจารย์กิตติคณุ สภุาพรรณ รัตนาภรณ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 22 เมษายน  2556 

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 อนมุตัิจ านวน  11,203,151 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.985 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                 -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

 งดออกเสยีงจ านวน               1,726          เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.015 

 รวมจ านวน  11,204,877 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.000 
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(4) มติที่ประชุม  อนมุตัิการแตง่ตัง้นายอนพุนัธ์ กิจนจิชีวะ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 
22 เมษายน  2556. 

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 อนมุตัิจ านวน  11,203,151 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.985 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

 งดออกเสยีงจ านวน             1,726          เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.015 

        รวมจ านวน  11,204,877 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.000 

(5) มติที่ประชุม  รับทราบการแตง่ตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วธันี พรรณเชษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผล 
       ตัง้แตว่นัท่ี 22 เมษายน 2556 
 
วาระที่ 7 รับทราบการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของ นาย สุจิตร ศรีเวทย์บดี และนาย แจน แดม ปีเดอร์เซ่น จาก
กรรมการบริหาร เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-executive directors) ของบริษัท มีผลตัง้แต่วันที่           
1 พฤษภาคม 2556 
โดยที่นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี และนายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ ประสงค์ที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารของบริษัท ถงึวนัท่ี  
30 เมษายน 2556 และแสดงเจตนารมณ์ที่จะเพียงด ารงต าแหนง่ กรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน (Non-executive 
directors) ของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2556  
ดงันัน้จงึเห็นควรรายงานตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ถึงการเปลีย่นแปลงสถานะและต าแหนง่ของนาย สจิุตร ศรีเวทย์บดี และ 
นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ จากกรรมการบริหาร เป็นกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน (Non-executive directors) ของ
บริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2556.  
มติที่ประชุม  รับทราบการเปลีย่นแปลงต าแหนง่ของ นาย สจิุตร ศรีเวทย์บดี และ นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ จาก
กรรมการบริหาร เป็นกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน (Non-executive directors) ของบริษัท มผีลตัง้แตว่นัท่ี                           
1 พฤษภาคม 2556. 
 
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัตกิารแก้ไขชื่อและจ านวนกรรมการที่มีอ านาจในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท                           
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงต าแหนง่ของนายสจิุตร ศรีเวทย์บดี และนายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ จากกรรมการบริหาร 
(Executive Directors) เป็นกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน (Non-Executive Directors) โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 
พฤษภาคม 2556 ตามที่ระบใุนวาระท่ี 7 ข้างต้น บริษัทมีความจ าเป็นต้องคดัช่ือนายสจิุตร ศรีเวทย์บดี และนายแจน แดม         
ปีเดอร์เซน่ ออกจากรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท และแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซึง่มี
อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท เป็นดงันี ้ 

“นายไซ จิน ล,ู นายเอียน แลมเบร์ิต, นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ และนายเชฐ พฒันกลุ กรรมการสองในสี่ทา่นนี ้ลงลายมือช่ือ
ร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท”                                                                                                                                           
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มติที่ประชุม  อนมุตัิการแก้ไขช่ือและจ านวนกรรมการท่ีมีอ านาจในการลงลายมือช่ือแทนบริษัท                                               
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 อนมุตัิจ านวน  11,203,251 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.985 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน               -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

 งดออกเสยีงจ านวน              1,626          เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.015 

 รวมจ านวน   11,204,877 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.000 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจ าปี 2556 
คณะกรรมการได้พิจารณาและเหน็สมควรในการก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2556 ของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมม่ี
สว่นร่วมบริหารงาน ตามตารางทีแ่สดงในเอกสารประกอบวาระ โดยคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 มีการปรับขึน้ 5% 
จากอตัราปี 2555 และไมม่ีการเปลีย่นแปลงใด ๆ ส าหรับเบีย้ประชมุ 

คา่ตอบแทน                  2556               2555 
1.คา่ตอบแทนประจ าปี 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน 

             ตอ่ทา่น/ ตอ่ปี 
         359,000  บาท 

           359,000  บาท 
         359,000  บาท 

            ตอ่ทา่น/ตอ่ปี 
            341,800  บาท 
            341,800  บาท 
------- 

2. เบีย้ประชมุ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน 

               ตอ่ทา่น / ตอ่ครัง้ 
             7,000  บาท   
             6,000  บาท 
             6,000  บาท 

               ตอ่ทา่น / ตอ่ครัง้ 
                 7,000  บาท 
                 6,000  บาท 
………… 

 

คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางและข้อปฏิบตัิในการก าหนดคา่ตอบแทนตามที่ได้เปิดเผยข้อมลูในรายงานประจ าปี 2555 
ในหมวดการบริหารจดัการ ข้อ 2 วา่ด้วยเร่ืองคา่ตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารและในหมวดของหลกัการของธรรมา        
ภิบาลของบริษัท ในหวัข้อที่ 5.7 วา่ด้วยเร่ืองคา่ตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร                                                                           
มติที่ประชุม  อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน ประจ าปี 2556                                         
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 อนมุตัิจ านวน  11,177,251 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.753 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

 งดออกเสยีงจ านวน             27,626          เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.247 

 รวมจ านวน   11,204,877 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.000 
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วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท  

ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพือ่เป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ อนัจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท จงึสมควรเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท จากเดิมมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
10 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท ดงันัน้ จ านวนหุ้นสามญัของบริษัทจะเพิ่มขึน้จาก 12,150,000 หุ้น เป็น 121,500,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท โดยทนุจดทะเบียนของบริษัทยงัคงเดมิ คือ 121,500,000 บาท  

นายสกล งามเลศิชยั ผู้ ถือหุ้นได้กลา่วขอบคณุบริษัทท่ีได้น าเร่ืองนีม้าพิจารณา  

ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ต้องขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ Lucite และคณะกรรมการท่ีพิจารณาอนมุตัิเร่ืองนี ้                           
มติที่ประชุม  อนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท จากเดิมมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 
บาท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้                                                                                                                                                   
 อนมุตัิจ านวน 11,203,151 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.985 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน             -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

 งดออกเสยีงจ านวน         1,726          เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.015 

 รวมจ านวน 11,204,877 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท                                                                                                     
ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเตมิ
หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดงันี ้

ข้อ 4  ทนุจดทะเบียน จ านวน   121,500,000 บาท (หนึง่ร้อยยี่สบิเอ็ดล้านห้าแสนบาท)  

แบง่ออกเป็น     121,500,000 หุ้น   (หนึง่ร้อยยี่สบิเอ็ดล้านห้าแสนหุ้น)  

มลูคา่หุ้นละ             1 บาท  (หนึง่บาท)  

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามญั     121,500,000 หุ้น   (หนึง่ร้อยยี่สบิเอ็ดล้านห้าแสนหุ้น)  

หุ้นบริุมสทิธิ      -ไมม่-ี  

มติที่ประชุม  อนมุตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดงันี ้

ข้อ 4  ทนุจดทะเบียน จ านวน   121,500,000 บาท (หนึง่ร้อยยี่สบิเอ็ดล้านห้าแสนบาท)  

แบง่ออกเป็น     121,500,000 หุ้น    (หนึง่ร้อยยี่สบิเอ็ดล้านห้าแสนหุ้น)  

มลูคา่หุ้นละ             1 บาท  (หนึง่บาท)  
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โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามญั     121,500,000 หุ้น   (หนึง่ร้อยยี่สบิเอ็ดล้านห้าแสนหุ้น)  

หุ้นบริุมสทิธิ      -ไมม่-ี  

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้                                                                                                                                                                          
    อนมุตัิจ านวน  11,203,251 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.985 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                    -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

 งดออกเสยีงจ านวน               1,626          เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.015                                              
 รวมจ านวน   11,204,877 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.000 

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบั ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ของบริษัท                                                                                                                                 
ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเตมิ
ข้อบงัคบั ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดงันี ้                                                                                                                                                              
 “ข้อ 4  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญั มีมลูคา่หุ้นละ 1 (หนึง่) บาท” 

และสมควรมอบอ านาจให้คณะกรรมการมีอ านาจแก้ไขเพิม่เตมิข้อความของมติที่ประชมุและข้อความในข้อบงัคบัท่ีแก้ไข 
ตามค าแนะน าของนายทะเบียนกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

มติที่ประชุม  อนมุตัิการแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบั ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดงันี ้
 “ข้อ 4  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญั มีมลูคา่หุ้นละ 1 (หนึง่) บาท” 

และมอบอ านาจให้คณะกรรมการมีอ านาจแก้ไขเพิม่เติมข้อความของมติที่ประชมุและข้อความในข้อบงัคบัท่ีแก้ไข ตาม
ค าแนะน าของนายทะเบียนกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                                                                                                       
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 อนมุตัิจ านวน  11,203,151 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.985 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                 -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

 งดออกเสยีงจ านวน               1,726          เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.015 

 รวมจ านวน   11,204,877 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.000 

วาระที่ 13  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นได้ท าการซกัถาม หรือให้กรรมการ หรือผู้บริหารตอบข้อซกัถามตามที่สงสยัใด ๆ ที่ม ี 
นายสกล  งามเลิศชัย ขอเรียนถามนายเชฐ  พฒันกลุ                                                                                                                                      
ซึง่จะต้องรับผิดชอบตอ่ไปแล้ว ทา่นจะท าอยา่งไรกบัโรงงาน ทา่นจะเพิ่มก าลงัการผลติในด้านไหน และจะสง่เสริมการขาย
อยา่งไร                                                                                                                                                                                                         
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นายเชฐ พัฒนกุล กลา่วตอบวา่  ยินดีที่ได้มาชีแ้จงในวาระนี ้บริษัทได้เติบโตมาอยา่งตอ่เนื่อง แตใ่นสว่นก าลงัการผลติ
บริษัทไมไ่ด้ขยายตวัมานาน คณะทีมบริหารได้มีการหารือและวิเคราะห์ข้อมลูตา่ง ๆ ซึง่คดิวา่ในอกีระยะหนึง่คงจะมีขา่ว
ออกไปตามจงัหวะที่เหมาะสม ในเร่ืองการบริหารที่จะท าให้บริษัทเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง สถานะเวลานีค้อ่นข้างกดดนั
พอสมควรในหลาย ๆ ด้าน ซึง่การปรับแผนตา่ง ต้องมีให้ทนัเวลา ขอเรียนระดบันีไ้ว้ก่อน                                                                    
นายสกล งามเลิศชัย สอบถามตอ่ไปวา่  คาดวา่ระยะเวลา 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า  การเติบโตจะเพิม่ขึน้ 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ 
หรือไม ่                                                                                                                                                                                                 
นายเชฐ  พัฒนกุล ตอบข้อซกัถามวา่  ปีนีค้าดวา่คงไมม่ีการเติบโตเทา่ไหร่ แตปี่หน้าคดิวา่นา่จะมกีารเติบโต                                         
นายสกล งามเลิศชัย สอบถามตอ่ไปวา่  การจะเพิม่ก าลงัการผลติอีก 5,000 ตนั ขอให้ขยายความวา่จะพยายามท าให้ได้
มากกวา่ 5,000 ตนั หรือเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์  ที่บริษัทจะท าได้                                                                                                                      
นายเชฐ  พัฒนกุล ได้ชีแ้จงวา่  บริษัทจะต้องมีการเติบโตไมต่ ่ากวา่ 5% ตอ่ปี                                                                                    
นายวนัิย  รุ่งทิวาสุวรรณ สอบถามตอ่วา่ บริษัทกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองอะไรบ้างทีเ่ป็นความเสีย่งกบับริษัท และมีแนวทาง
จดัการอยา่งไรบ้าง                                                                                                                                                                  
นายเชฐ พัฒนกุล ชีแ้จงวา่ ภาวะกดดนัในปัจจบุนัคือ อตัราแลกเปลีย่นที่คอ่นข้างจะแขง็ขึน้มาเร่ือย ๆ แตท่ าอะไรไมไ่ด้ ซึง่
นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี ได้ชีแ้จงในวาระก่อนหน้านีแ้ล้ว บริษัทพยายามที่จะบริหารทางด้านการขาย จะรักษาเฉพาะฐานลกูค้า
หลกัไว้ในระดบัหนึง่ ถ้าเป็นลกูค้าจรยอมรับราคาที่เหมาะสมบริษัทก็จะบริการในสว่นนัน้ สว่นท่ีถดัมาคือการจดัการท า 
Product Mix  ต้องดอูยา่งตอ่เนื่องเพราะบริษัทมีสนิค้าประเภทท่ีมมีลูคา่เพิม่สงูอยูจ่ านวนหนึง่ จงึต้องทุม่ขีดความสามารถ  
สร้างฐานลกูค้าเพิ่มเติม                                                                                                                                                          
นายวนัิย  รุ่งทิวาสุวรรณ สอบถามวา่ ความเสีย่งของวตัถดุิบหลกัคือ MMA ปัจจบุนันีร้าคาวตัถดุิบมีแนวโน้มอยา่งไรบ้าง 
มีการจดัซือ้จากที่ไหน อยา่งไรบ้าง                                                                                                                                           
คุณเชฐ  พัฒนกุล ตอบข้อซกัถาม  บริษัทจดัซือ้จากบริษัทในกลุม่เดียวกนั คือ MRC ซึง่เป็นผู้ผลติในประเทศไทยเรียกวา่ 
Thai MMA จะเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม MRC เป็นบริษัทหนึง่ในตลาดหลกัทรัพย์ของญ่ีปุ่ น   ดงันัน้การท าการซือ้
ขายต้องท ากนัอยา่งโปร่งใส                                                                                                                                                                      
ประธาน ขยายความจากนายเชฐ  พฒันกลุวา่ บริษัทมี Lucite และ MRC ที่เป็นผู้ผลติรายใหญ่ของโลก บริษัทต้องซือ้
วตัถดุิบจากบริษัทในเครือหรือบริษัทแม ่อยา่งน้อยในราคาทีถ่กูกวา่ผู้อื่น และต้องมัน่ใจวา่มีวตัถดุิบใช้ตลอดเวลาโดยไมม่ี
เง่ือนไข ไมว่า่สถานการณ์จะผกผนัหรือวิกฤตขนาดไหน ซึง่ 2 ข้อนีท้ี่เป็น commitment กบับริษัท                                                                 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง สอบถาม จากการท่ีคา่เงินบาทแขง็คา่ สนิค้าทีไ่ปตา่งประเทศ สามารถปรับราคาขึน้บ้างหรือไม ่                           
นายเชฐ พัฒนกุล ชีแ้จงวา่ มกีารปรับราคาลกูค้าบางราย สว่นใหญ่ก็คอ่นข้างล าบาก เพราะผู้สง่ออกทกุรายจะอยูใ่นภาวะ
เดียวกนั สิง่ที่บริษัทมองคือ จะมองในสว่นของลกูค้าสง่ออกทีเ่ป็น value  added เป็นหลกั เพราะจะท าให้ margin เราไม่
กระทบมาก                                                                                                                                                                                          
ประธานชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ ถ้าติดตามจาก Annual Report  จะเหน็วา่ แผน่อะคริลคิ ตรา  Moden Glas มี premium ในตวั 
บริษัทจะผลติสงูกวา่คูแ่ขง่ขนั 5 -  7 เปอร์เซ็นต์  การท่ีเกิดภาวะเชน่นี ้เป็นผลกระทบเแตถ้่าเทียบกบัคูแ่ขง่ขนั บริษัทยงัได้รับ
ผลกระทบน้อยกวา่ ซึง่เป็นข้อดีอยา่งหนึง่ บริษัทปรับตวัโดยการ เลอืกสรรท าการวเิคราะห์วา่ลกูค้าแตล่ะรายที่ขายสนิค้า ให้
ผลตอบแทนมากน้อยเพียงไร ถ้ารายใดก าไรดีก็พยายามเพิม่รายได้  แตถ้่ารายใดแนวโน้มไมด่ีก็ต้องตดัออกไป                                      
นายวนัิย  รุ่งทิวาสุวรรณ สอบถามตอ่วา่  ในปีนีบ้ริษัทตัง้เป้าหมายยอดขายไว้ทีเ่ทา่ไหร่                                                                         
นายเชฐ  พัฒนกุล  ชีแ้จงวา่ ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ จากปีที่แล้ว และขณะนีค้อ่นข้างดี                                                           
ประธานชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ ยอดขายตาม volume บริษัทไมไ่ด้ท าประมาณการณ์ไว้วา่ลดลงโดยไมม่เีหตผุล แตถ้่าจะเพิม่ขึน้
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ในปีนีค้อ่นข้างยาก  แตถ้่าไปสูส่ว่นแบง่การตลาด  บริษัทจะประคองและพยายามรักษา ทัง้ volume และ margin ให้ดีที่สดุ 
และสรุปวา่ Production  ในปี 2556 จะไมด้่อยไปกวา่ปีที่ผา่นมา                                                                                                                                
นายอดสิร  รัตนมานิต สอบถามวา่การจ้างงานของกรรมการผู้จดัการคือ นายเชฐ  พฒันกลุ เป็นการจ้างงานระยะยาวหรือ
เป็นการจ้างงานแบบประจ า                                                                                                                                         
ประธาน ชีแ้จงวา่ เป็นการจ้างงานเพื่อเข้ามาท างานอยา่งถาวร                                                                                                      
นายวนัิย  รุ่งทิวาสุวรรณ สอบถามตอ่วา่  จากงบก าไรขาดทนุ รายได้จากการขายเศษซาก ไมท่ราบวา่เกิดจากอะไร และมี
การควบคมุอยา่งไร                                                                                                                                                                  
ประธานชีแ้จงดงันี ้                                                                                                                                                             
 1.  เป็นเศษทีเ่กิดจากการตดัตามขนาดความต้องการของลกูค้า                                                                                              
 2. เป็นการผลติที่ไมไ่ด้มาตรฐานอยา่งแรง ก็ต้องน ามาตดัเป็นเศษ                                                                                    
 3.  เป็นการตดัจากเศษของแผน่ขนาดใหญ่ ทีเ่ป็น value add เช่นการตดัจากแผน่อา่ง และตดัเป็น off cut จะขาย
ได้ราคาทีด่ีกวา่ สว่นใหญ่ขายให้ลกูค้าประเทศอินเดยี เศษซากสว่นใหญ่เป็นอะคริลคิ เพราะ Extrusion สามารถน ามาท า
เป็น recycle ได้                                                                                                                                                                                             
นายวนัิย รุ่งทิวาสุวรรณ สอบถามวา่  จากงบในปี 2555 รายได้จากการขายเศษซาก 41 ล้านบาท เป็นการรวบรวมเศษ
ซากของแตล่ะประเภท ถ้าปีนีห้รือปีตอ่ ๆ ไป ถ้าในการขาย margin สามารถที่จะ cover คา่ใช้จ่ายในการขาย คา่ใช้จา่ยใน
การบริหาร เราจะมีรายได้หรือก าไรจากการขายเศษซากเป็นตวั cover ใช่หรือไม ่                                                                                
นายเชฐ  พัฒนกุล ตอบข้อซกัถามวา่  ใช่  เพราะถือเป็นรายได้อืน่ ๆ แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทไมม่แีผนงานท่ีจะขายเศษซาก
ให้มากขึน้ จะพยายามลดลงเพื่อให้ต้นทนุลดลง                                                                                                                                   
นายสกล  งามเลิศชัย เสนอการลงช่ือเพื่อเยี่ยมชมโรงงาน ขอความกรุณา นายเชฐ พฒันกลุ ให้จดัขึน้ด้วย                                  

ประธานกล่าวปิดการประชุม                                                                                                                          
หากไมม่คี าถามอื่นใดจากที่ประชมุแล้ว  ก็ขอถือโอกาส กลา่วขอบคณุกรรมการท่ีได้พ้นจากวาระที่ไมป่ระสงค์จะรับการ
คดัเลอืกกลบัเข้ามาเป็นกรรมการอีก ได้แก่ นายเสรี ศกัดิ์สวสัดิ ์และ นายสรศกัดิ์ สชุาติ ท่ีทา่นได้ให้เกียรตเิป็นกรรมการ
บริษัทมานานและได้มีสว่นร่วมในการสรรสร้างความส าเร็จให้กบับริษัทตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา จึงขอมอบเกียรติบตัรและ
โลห์่เป็นท่ีระลกึในนามของคณะกรรมการทกุทา่นด้วย  

หลงัจากนัน้นาย ฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ได้กลา่วขอบคณุ นายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี นายเสรี  
ศกัดิ์สวสัดิ์ และนายสรศกัดิ ์ สชุาติ ที่ได้ท างานให้กบับริษัทประสพความส าเร็จตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา 
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ไมม่ีผู้ใดซกัถามตอ่ไป ประธานจงึกลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นท่ีให้เกียรติเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
พร้อมทัง้กลา่วปิดประชมุ                                                                                                                                                                        

ปิดประชมุเวลา 13.00  น. 

 

 

                                                                  (นายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี)                                                                                              
          กรรมการ                                                                                                                      
      ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในท่ีประชมุ 

                           

                รับรองส าเนาถกูต้อง           

 

(นางมสัยา  รุ่งเรือง)           (นายเชฐ  พฒันกุล)                                                             
(บนัทกึการประชมุ)            กรรมการผู้จดัการ 


